

Chia sẻ nguồn tài
nguyên tới người
dùng trên

thế giới

WorldShare Interlibrary Loan đơn giản hóa hoạt động mượn và cho mượn tài liệu thông qua mạng lưới chia sẻ lớn nhất thế giới giúp tiết kiệm thời gian của nhân viên và đảm bảo thời gian tài liệu tới bạn đọc.

Mở rộng bộ sưu tập của bạn mà không cần thêm ngân sách.

Không một thư viện nào có thể duy trì một bộ sưu tập với tất cả mọi thứ bạn đọc cần. Nhưng không phải tất cả thư viện có thể hỗ trợ đầy đủ cho nhân viên thư viện các bước thực hiện yêu cầu mượn, đàm phán và thời gian mượn, tạo hóa đơn. Đơn giản hóa quy trình mượn liên thư viện bằng cách tự động hóa tạo và trả lời trong cộng đồng chia sẻ mượn liên thư viện. Đem đến cho người dùng tài nguyên họ cần nhanh và an toàn.

Đối mặt với những giới hạn của ngân sách, vươn tầm tới mạng lưới toàn cầu của thư viện để cung cấp cho bạn đọc tài nguyên họ cần.

WorldShare ILL **kết nối bạn với hàng ngàn thư viện** cùng toàn bộ bộ sưu tập có thể xem lướt tại WorldCat®. Các thư viện cùng nhau tạo cộng đồng chia sẻ toàn cầu đem lại lợi ích cho người dùng.

WorldShare ILL **đề dăng sử dụng** cho mọi nhân viên thư viện và thực tập sinh. Bạn có thể thiết lập chính sách của thư viện và những thông tin cần thiết khác.

Với quy trình thủ công cho công việc ILL, bạn sử dụng nhiều thời gian trong cuộc trò chuyện với thư viện khác để hoàn tất yêu cầu. WorldShare ILL **đơn giản hóa quy trình** bằng cách hiển thị vị trí thư viện chứa tài liệu, chính sách và chi phí trước khi đưa ra yêu cầu. Khi một thư viện không thể hoàn tất yêu cầu với bất kỳ lý do nào, hệ thống tự động chuyển đến thư viện tiếp theo để bạn xác định.

Người dùng thư viện luôn mong đợi **nhận được tài liệu nhanh chóng**. Với WorldShare ILL, bạn có thể cung cấp tài nguyên điện tử trong thời gian ngắn sau khi nhận yêu cầu. Đăng tài liệu vào một cổng thông tin an toàn nơi chỉ bạn đọc đã yêu cầu có thể truy cập.

Quản lý hóa đơn và thanh toán để chủ động trong từng công đoạn.

WorldShare ILL liệt kê tất cả chi phí và thanh toán trong hóa đơn OCLC, do vậy bạn có thể điều chỉnh gộp các lượt mượn cùng lúc.

Các bên liên quan của thư viện có thể không hiểu giá trị của dịch vụ ILL nếu không có những số liệu cứng. WorldShare ILL bao gồm việc **xây dựng báo cáo thống kê** có thể chia sẻ và thể hiện cách ILL đóng góp vào việc xây dựng giá trị thư viện. Nhưng báo cáo này giúp bạn xác định xu hướng sắp xếp hợp lý quy trình làm việc và chính sách.



Thông tin chi tiết truy cập
oc.lc/ILL.

Đem đến cho bạn đọc tài liệu nhanh chóng và an toàn.



Chia sẻ bộ sưu tập với thư viện toàn cầu và thư viện khu vực. Xem vị trí thư viện và chọn để chia sẻ dựa trên giá, vị trí, định dạng tài liệu, phương thức giao và thanh toán, thời gian, với cùng một giao diện.



Dễ dàng sử dụng cho nhân viên thư viện và thực tập sinh. Hệ thống hoạt động dựa trên nền tảng điện toán đám mây không cần hỗ trợ kỹ thuật triển khai thực hiện và sử dụng.



Trước khi thiết lập mượn và cho mượn ưu tiên tới việc tinh giản quy trình ILL. Tự động kết hợp chính sách, thông tin giao, tùy chọn nhóm mượn, và thông tin liên quan đến mỗi yêu cầu.



Minh họa giá trị của dịch vụ mượn liên thư viện thông qua thống kê. Phân tích mô hình mượn và cho mượn trong thư viện tinh chỉnh nhân sự, quy trình công việc và chính sách.



Giao tài liệu tới bạn đọc an toàn, dễ dàng và nhanh chóng. Cho phép bạn đọc yêu cầu mượn truy cập tới tài liệu từ giao diện của WorldShare ILL bằng đường dẫn trong khoảng thời gian nhất định.



Kết nối người dùng tới tài nguyên điện tử bằng việc nhận biết tài nguyên từ nhà cung cấp truy cập mở hoặc thư viện khác. Thông qua tích hợp WorldCat knowledge base, bạn nhận được đường dẫn tới bài viết được cung cấp.

”WorldShare ILL tập hợp kho lưu trữ của rất nhiều thư viện, làm chúng được biết đến bởi cộng đồng, bao gồm bộ sưu tập độc đáo của thư viện bang Bavarian.”

Berthold Gillitzer

Trợ lý trưởng phòng Dịch vụ bạn đọc và Trường phòng Cung cấp tài liệu và đơn vị cho mượn liên thư viện, Thư viện bang Bavarian, Munich, Đức.



“được biết đến bởi...”